

เทเวศประกันภัยเผยเบี้ยรับรวมสูงขึ้นไตรมาสแรก

26%

เทเวศประกันภัย มีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวมากที่สุดในกลุ่มอัคคีภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล และรถยนต์ ปีนี้ตั้งเป้าหมายพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดสาขาเชียงราย เกาะสมุย และ Deves Station BTS เพลินจิต เพื่อการบริการครอบคลุม พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการของอุโมงค์ในโครงการ “อุโมงค์เทเวศเชียร์” เพิ่มขึ้น 10 แห่ง

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัท มีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Gross Premium) 1,024 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26 และสูงกว่าแผนงานร้อยละ 5 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Premium) 582 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 36 และลดลงกว่าแผนงานร้อยละ 5 มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) 541 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 36 และสูงกว่าแผนงานร้อยละ 2 มีกำไรขั้นต้น 145 ล้านบาท ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15 และสูงกว่าแผนงานร้อยละ 6

บริษัท มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 541 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นจำนวน 49 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้ว บริษัท มีกำไรจากการดำเนินงาน 69 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับไตรมาส 1 เท่ากับ 50.63 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.01 บาท

เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัท สิ้นสุดไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 26 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นการขยายตัวมากที่สุดในกลุ่มอัคคีภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล และรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางที่บริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท มีเป้าหมายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องจากที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉพาะด้านรถยนต์ที่จะขยายตัวมากขึ้น โดยขยายสาขาและสาขาย่อยให้มีจำนวนรวม 18 แห่งและศูนย์บริการ Deves Station จำนวน 13 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศและแหล่งธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เปิดดำเนินการสาขาเชียงราย เกาะสมุย และ Deves Station BTS เพลินจิต และจะเปิดสาขามุกดาหารเป็นสาขาต่อไป

ในส่วนการบริการโดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ที่ตั้งเป้าให้มีการขยายตัวสูงนั้น บริษัท ได้ยกระดับมาตรฐานการบริการของอุโมงค์ในโครงการ “อุโมงค์เทเวศเชียร์” เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง เพื่อรับรองคุณภาพของอุโมงค์และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการพัฒนาระบบ I-Survey โดยการนำ Smart Phone มาใช้ในการให้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุสำหรับพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ การใช้ระบบ E-Billing ก็บอู่ (ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล) ฯลฯ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง ดำเนินงานด้วยความ ซื่อสัตย์ โปร่งใสตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 67 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท